



● **เรียกบรรจุครู** สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตราด เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ในตำแหน่งอาจารย์ 1 จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา ตั้งแต่ลำดับที่ 27-30 และในกลุ่มที่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอก ตั้งแต่ลำดับที่ 22-23 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่อยู่ในลำดับดังกล่าวไปรายงานตัวในวันที่ 14 ก.พ. 2540 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตราด.

● **ค่ายภาษา** สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 7 เม.ย.-8พ.ค. 2540 ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้ทัศนศึกษาตามสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองที่สวยงามต่างๆ อาทิ เมือง Oxford เมือง Exeter เมือง Cambridge เป็นต้น ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ โทร. 223-8768-9, 225-9376 ในเวลาราชการ.

● **สัมมนา "หมอลำ"** สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มม.มหาสารคาม กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมสืบสานศิลปการแสดงหมอลำ" ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2540 ณ ห้องประชุม พุดตาล นิทรรศการวีรสิริอภ จ.มหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน ประกอบด้วย หมอลำ หมอแคน หมอฮอย ผู้ประพันธ์กลอนลำ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาสถานภาพของหมอลำ.

● **รับโล่** คร.อำนาจ ยศสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้แจ้งว่า สมคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้คัดเลือกศิษย์เก่าแม่โจ้จากทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2539 ซึ่งจากการคัดเลือกคณะกรรมการได้พิจารณาให้นายนิติ ไชยกุล ศิษย์เก่ารุ่น 4 นายนิคม มากดี ศิษย์เก่ารุ่น 15 และนายสมพร หอมขจร ศิษย์เก่ารุ่น 20 เป็นตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2539 โดยศิษย์เก่าทั้ง 3 คนนี้จะเข้ารับประทานโล่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 10 ก.พ. นี้.

ทบวงกลืนเปิด ม.แม่ฟ้าหลวงปี 43

เตรียมลุยเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างใหม่

✓ นายมนตรี ด้านไพบุลย์ รว.ทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตนจะนำ พ.ร.บ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้า ครม. ในวันอังคารที่ 11 ก.พ. นี้ และจะเสนอขอตั้งคณะกรรมการที่จะดำเนินการตรวจสอบสภาพทางวิชาการ การจัดการ และตรวจสอบพื้นที่ โดยใช้หลักการเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ต้องดูว่าหากมีจุดใดบกพร่องก็ต้องนำมาปรับเปลี่ยนให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุด เท่าที่ทราบมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติมากกว่า ซึ่งสามารถไปแก้ไขในชั้นของกรมการได้ และถ้าทุกอย่างลงตัว ตนก็จะนำเรื่องเข้าสภาในสมัยประชุมนี้ ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ก็คาดว่าในปี 2543 จะสามารถรับนักศึกษาได้บางส่วน สำหรับสาขาที่มุ่งเน้นมีอยู่ 6 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจและการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนการรับนักศึกษาจะต้องอยู่ในลักษณะของการเปิดกว้างและเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ ตนยังมีแนวคิดที่ต้องการให้รับนักเรียนตามโรงเรียน จังหวัดหรือภาคต่างๆ คล้ายกับ มสธ.

รว.ทบวงฯ ยังกล่าวถึงกรกำหนดค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยว่า ทบวงฯคงไม่กำหนดเป็นนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่นอน แม้แต่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกจากระบบราชการไป เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (สจล.) หรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เช่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.วลัยลักษณ์ รวมถึง ม.แม่ฟ้าหลวง หากไปกำหนดให้เก็บค่าหน่วยกิตเท่าเดิมคงไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถาบัน เพื่อคุณภาพในทุกด้าน

ด้าน ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงฯ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการทบวงฯ ได้มีการพิจารณาจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หากรัฐบาลมีมติไม่ให้ยกฐานะสถาบันราชภัฏ โดยจัดเตรียมที่ไว้ 3 แห่ง คือ 1. ดอยแม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 4,000 ไร่ 2. ดอยโตน อ.เมือง จ.เชียงราย 3,500 ไร่ และ 3. แม่ลาว พื้นที่ 3,500 ไร่ ซึ่งทางทบวงฯจะเดินทางไปสำรวจพื้นที่ 3 แห่งนี้ เพื่อความเหมาะสมอีกครั้งในวันที่ 21 ก.พ. นี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกพื้นที่แล้วก็ต้องขึ้นกับมติ ครม.ว่าจะให้ใช้พื้นที่ใด ทบวงฯเองคงไม่มีอำนาจตัดสินใจ ส่วนการจัดตั้งนั้นคาดว่าจะสร้างให้เสร็จต้องใช้งบประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท.

ศสท.โพธิ์ไร่

หน้า 15

8 กุมภาพันธ์ 2540